

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Ngày 20/8/2013, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2013. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản các huyện, thị xã; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã; Giám đốc (Trưởng ban) Ban QLDA các ngành tỉnh, các huyện, thị xã; Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu, Ngân hàng Phát triển tỉnh; Chi nhánh các Ngân hàng Thương mại tỉnh và các chủ đầu tư.

Sau khi nghe các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước; thu hồi tạm ứng và quyết toán dự án hoàn thành; ý kiến tham gia của các ngành, các huyện, các chủ đầu tư; ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Chử - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; khí hậu, thời tiết diễn biến không thuận lợi; nhu cầu đầu tư rất lớn trong khi nguồn lực có hạn, chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách Trung ương; Chính phủ tiếp tục thực hiện điều chỉnh cơ cấu đầu tư theo hướng thắt chặt đầu tư công; giá cả nhiều mặt hàng thường xuyên biến động mạnh,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh; song với quyết tâm cao, chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, các chủ đầu tư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 07 tháng đầu năm 2013 đã đạt được một số kết quả khích lệ: Tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31/7/2013 là 1.562 tỷ đồng, bằng 53,43% kế hoạch (*trong đó giải ngân khối lượng hoàn thành là 1.394 tỷ đồng, bằng 89,2% tổng số giải ngân*), thu hồi vốn tạm ứng đạt cao; công tác đền bù giải phóng mặt bằng, quản lý, điều hành dự án; công tác

giải ngân, quyết toán các công trình đã được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, tích cực hơn; công tác giao kế hoạch vốn cơ bản được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số mặt hạn chế như: Công tác chuẩn bị kế hoạch đầu tư và việc xác định danh mục chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án còn bị động; công tác giải phóng mặt bằng nhiều công trình trên địa bàn còn quá chậm, chưa đáp ứng được tiến độ thi công công trình; số dư tạm ứng chưa thu hồi của một số chủ đầu tư để kéo dài nhiều năm đến nay chưa thực hiện hoàn tạm ứng; công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng của các chủ đầu tư còn chưa thực sự quyết liệt; công tác quản lý vận hành công trình sau đầu tư chưa được quan tâm đúng mức; nhiều chủ đầu tư thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa nghiêm túc, kịp thời...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

I. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

1. Về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã tập trung triển khai đôn đốc, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Tập trung chỉ đạo quyết liệt các mục tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra và khó hoàn thành, đặc biệt là nhiệm vụ thu ngân sách địa phương.

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới:

+ Chỉ đạo đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới, tiêu chuẩn bị cho vụ Thu Đông. Thực hiện kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch

bệnh trên cây trồng vật nuôi và buôn bán, vận chuyển giống, động, thực vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

+ Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình thực hiện kế hoạch trồng rừng, chè, cao su đạt kế hoạch đã đề ra.

+ Tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị công tác phòng, chống, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2013.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác tuyển sinh và các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2013 - 2014. Trong năm học 2013 - 2014 cần tăng cường chấn chỉnh việc dạy và học; duy trì sĩ số học sinh đến lớp; chống bệnh thành tích; tổ chức thi cử đúng quy chế để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Quan tâm chỉ đạo công tác đào tạo nghề tại các trường chuyên nghiệp, đào tạo cán bộ y tế cho 3 tỉnh Bắc Lào.

- Tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Tập trung chỉ đạo, sớm đưa bệnh viện đa khoa các huyện Tân Uyên, Mường Tè vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhân dân.

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Về Quốc phòng – An ninh, trật tự an toàn xã hội:

+ Tập trung chỉ đạo và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2013 đạt chất lượng và hiệu quả, đảm bảo bí mật, an toàn, không để ảnh hưởng đến an ninh biên giới và sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trước, trong và sau diễn tập.

+ Tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động chuẩn bị các phương án ngăn chặn ngay từ cơ sở, đặc biệt là các vùng nông thôn, biên giới.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

- Các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 đảm bảo tính sát thực, khả thi cao, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XII.

- Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 cần hạn chế khởi công mới, ưu tiên bố trí vốn cho các công trình hoàn thành trong năm 2014.

II. Về nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản:

1. Yêu cầu các Chủ đầu tư (Ban QLDA): Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quản lý đầu tư theo tinh thần Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, TPCP.

2. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013, cụ thể như sau:

- Các cấp, các ngành đơn đốc, chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, các ban QLDA triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013 kịp thời, đảm bảo không để mất vốn, đồng thời phải căn cứ chỉ tiêu kế hoạch vốn đã được thông báo và khả năng huy động vốn khác của chủ đầu tư để triển khai thực hiện khối lượng phù hợp với mức vốn, đảm bảo không gây nợ đọng XDCB.

- Đối với các dự án hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân 100% kế hoạch vốn trước 30/9/2013.

- Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2013, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời nghiệm thu khối lượng đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn giao; yêu cầu các chủ đầu tư cuối quý III phải giải ngân đạt trên 70% kế hoạch vốn giao.

- Các Sở chuyên ngành, UBND các huyện, thị tập trung chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ, đồng thời đơn đốc các chủ đầu tư, ban QLDA nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn để giải ngân vốn sớm, không để dồn vào cuối năm.

3. Về rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2013:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB năm 2013, không bị thu hồi vốn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ XDCB trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 2013; tham mưu UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013 hoặc trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định điều chỉnh trong tháng 9/2013.

4. Về công tác lập, thẩm định, phê duyệt các dự án:

4.1. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư năm 2013:

Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án theo đúng quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ; chỉ phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt các dự án đã được cấp có thẩm quyền giao chuẩn bị đầu tư, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình thẩm định nguồn vốn và phân vốn theo hướng dẫn tại Văn bản số 865/UBND-XD ngày 15/7/2013 về hướng dẫn quy trình thẩm định nguồn vốn và phân vốn các dự án đầu tư phát triển thuộc nguồn NSNN và TPCP, đảm bảo dự án được phê duyệt đúng thời gian theo quy định.

4.2. Đối với các dự án điều chỉnh, bổ sung

Việc triển khai các dự án đầu tư đang dở dang đã được giao kế hoạch vốn NSNN chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại Mục 3, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp điều chỉnh dự án làm vượt tổng mức đầu tư do nguyên nhân thay đổi chế độ chính sách về tiền lương của Chính phủ, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, biến động giá nguyên liệu, vật liệu so với thời điểm lập dự án, phải tiến hành rà soát các nội dung đầu tư, khối lượng công việc chưa triển khai thực hiện để xem xét thay đổi chủng loại vật tư, thiết bị, cắt giảm các chi phí hạng mục không cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án, hiệu quả đầu tư nhằm giảm chi phí đầu tư, bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư dẫn đến việc tăng tổng mức đầu tư các dự án không thuộc các trường hợp được phép điều chỉnh theo quy định.

5. Về công tác đấu thầu và thực hiện dự án:

Thực hiện nghiêm các quy định về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ nhằm lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công có đủ năng lực, đặc biệt là trong công tác chỉ định thầu phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định về các trường hợp được chỉ định thầu và điều kiện áp dụng chỉ định thầu tại Điều 40, Nghị định 85/2009/NĐ-CP.

Chỉ tổ chức đấu thầu sau khi công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành và có nguồn vốn đầu tư để hạn chế tối đa nợ tồn đọng đối với các nhà thầu; đồng thời tập trung thực hiện các công trình, gói thầu đang thi công; chỉ khởi công các gói thầu của các công trình chuyên tiếp phù hợp theo mức vốn kế hoạch được giao để tránh gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

6. Thu hồi nợ tạm ứng.

6.1. Thu hồi nợ tạm ứng tồn đọng từ năm 2011 trở về trước:

- Đối với các dự án đã có khối lượng, các chủ đầu tư cùng với nhà thầu khẩn trương nghiệm thu hoàn tất hồ sơ thanh toán để thu hồi nợ tạm ứng.

- Đối với các dự án có khối lượng nhưng thất lạc hồ sơ, chủ đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan thẩm định và cơ quan cấp phát thanh toán để sao lục hoàn thiện, đảm bảo thủ tục thanh toán thu hồi vốn ứng theo quy định.

- Đối với các dự án đã thực hiện tạm ứng nhưng nhà thầu không thực hiện thi công, yêu cầu chủ đầu tư áp dụng các biện pháp phù hợp theo quy định của pháp luật để hoàn tạm ứng NSNN.

- Đối với các dự án tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng, nếu quá thời hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng hoặc tiến độ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt mà nhà thầu hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan hay chủ quan hoặc sau khi ứng vốn mà nhà thầu, đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.

- Đối với các khoản tạm ứng cho phương án BTGPMB: Đối với số vốn đã thực chi cho các hộ dân, chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ để thanh toán hoàn ứng, không chờ đến khi toàn bộ các hộ dân trong phương án GPMB nhận tiền hết mới làm thủ tục thanh toán vốn tạm ứng. Riêng trường hợp chủ đầu tư đã tạm ứng vốn cho công tác bồi dưỡng, giải phóng mặt bằng vì lý do bất khả

kháng chưa chi trả cho người thụ hưởng, nếu trước đây đã gửi tiền tại các tổ chức tín dụng có phát sinh lãi phải nộp toàn bộ tiền lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước; đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đã tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng.

6.2. Về công tác thu hồi hoàn tạm ứng vốn đầu tư phát sinh năm 2012, năm 2013.

Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước và chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, chủ động nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thanh toán hoàn tạm ứng vốn đầu tư theo quy định, đồng thời kiên quyết thu hồi hoàn trả số vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước số tiền đã sử dụng không đúng mục đích hoặc tạm ứng quá 6 tháng không tổ chức thi công, hết thời gian hợp đồng nhưng không có hồ sơ khối lượng nghiệm thu thanh toán, chi trả vượt phương án đền bù GPMB được duyệt.

Chú trọng, nâng cao chất lượng giải ngân vốn đầu tư XDCB. Tập trung cho thanh toán khối lượng hoàn thành hạn chế ứng vốn để tránh nợ đọng trong XDCB

Thực hiện tốt cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước trong thanh toán vốn đầu tư XDCB theo Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

7. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành.

- Các chủ đầu tư tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác lập và nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành về cơ quan Tài chính các cấp theo đúng quy định và quan tâm công tác bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Cơ quan Tài chính các cấp tập trung bố trí cán bộ để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các dự án trong quá trình thẩm tra quyết toán có vướng mắc, không đảm bảo các điều kiện để quyết toán theo quy định, cơ quan Tài chính các cấp tổng hợp báo cáo chi tiết theo từng dự án; tham mưu đề xuất UBND cùng cấp xem xét quyết định hoặc xin chủ trương cấp thẩm quyền để xử lý, tránh tồn đọng số lượng lớn các dự án chưa quyết toán.

8. Quản lý chặt chẽ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư:

Tăng cường công tác nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với tất cả các khâu của quá trình đầu tư xây dựng để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Việc tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ thực hiện theo đúng quy tại Chỉ thị 1792/CT-TTg và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các Văn bản: Số 8552/BTC-ĐT ngày 3/7/2013 về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013; số 8697/BTC-ĐT ngày 4/7/2013 về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng.

9. Tăng cường công tác quản lý, hạn chế tối đa nợ đọng XDCB:

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, TPCP; thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011, Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 4669/BKHĐT-TH ngày 05/7/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch năm 2014 và các văn bản khác có liên quan.

Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, chủ đầu tư, cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) để phát sinh nợ đọng trong thời gian qua; đồng thời, tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB.

Đẩy nhanh việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư ngay sau khi công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đảm bảo thời gian theo quy định, kiên quyết xử phạt vi phạm đối với các chủ đầu tư chậm thực hiện quyết toán.

10. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong XDCB; nâng cao hiệu quả công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/6/2013 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013.

- Thực hiện đúng quy trình thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra đôn đốc tất cả các khâu trong quy trình quản lý đầu tư và xây dựng từ chủ trương đầu tư, lập và thẩm định dự án đầu tư, công tác đấu thầu, thực hiện công trình, quản lý chất lượng công trình và thanh quyết toán công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định hiện hành. Xử lý nghiêm, kịp thời, đúng pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm.

- Nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

11. Giao đồng chí Nguyễn Chương - P.Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Đoàn kiểm tra, làm việc với các chủ đầu tư có nhiều công trình, dự án còn số dư tạm ứng từ năm 2011 trở về trước, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn năm 2013 đạt thấp; đề kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài chính đối với lĩnh vực đầu tư XDCEB.


12. Giao đồng chí Lê Trọng Quảng – P.Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thực hiện rà soát, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp của chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trình tự thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh để thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. Thửa lệnh Chủ tịch, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đề lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh, công đồng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, HDND, UBND các huyện, thị xã;
- Các Chi nhánh Ngân hàng trên địa bàn tỉnh;
- Các Ban QLDA trên địa bàn tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối, TT Tin học và Công báo tỉnh;
- Lưu VT, XD, TH.

TL. CHỦ TỊCH
R. CHI NH VĂN PHÒNG



Nguyễn Ngọc Vinh